



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ , ๑๙ และ ๒๐ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวพัชรีดา ปะตาทะโย	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ ผู้นั้นขอสิทธิการเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ กำหนด

๓. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างได้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ก่อน ทั้งนี้หากพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามบัญชีที่ประกาศนี้ขาดคุณสมบัติตามที่ได้ประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่นั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอริคมาตร์ แสงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ